



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทธโปกรณ์  
เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทธโปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทธโปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทธโปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ (เพิ่มเติม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดั่งบัญชีรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกฯ ดำเนินการปรับปรุงข้อเสนอโครงการและรายละเอียดงบประมาณของโครงการให้มีความสอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร พร้อมทั้งระบุตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๘ เดือน โดยแสดงถึงการนำผลงานที่ได้รับจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศที่มีความชัดเจนเพื่อประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการดำเนินการวิจัยและจัดสรรงบประมาณ โดยส่งข้อเสนอโครงการ รายละเอียดงบประมาณของโครงการ และตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๘ เดือน มายัง กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านทาง E-Mail : pommeya11@gmail.com ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการดำเนินการวิจัยและดำเนินการจัดสรรงบประมาณต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

(นายสุภัทร จำปาทอง)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา



**แนบท้ายประกาศ**  
**ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทธโรปกรณ์**  
**เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)**  
**และกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของโครงการที่ผ่านการคัดเลือก**  
**จำนวน ๑ โครงการ**

กรอบวิจัยวิจัยที่ ๑ ระบบอาวุธทางบก (จำนวน ๑ โครงการ)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/หัวหน้าโครงการ	สังกัด	งบประมาณ (บาท)
๑	ชื่อโครงการ : โครงการการวิจัยและพัฒนายุทธภัณฑ์ ชิ้นส่วนซ่อมเพื่อการดำรงสภาพ : กรณีศึกษาของปืนใหญ่ เบากระสุนวิถีโค้ง ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร หัวหน้าโครงการ : ผศ. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	๔,๐๔๓,๘๒๐

หมายเหตุ : โครงการที่ผ่านการคัดเลือกทุกโครงการ ต้องดำเนินการปรับปรุงข้อเสนอโครงการและรายละเอียด  
งบประมาณของโครงการให้มีความสอดคล้องกับกรอบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
พร้อมทั้งระบุตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๘ เดือน โดยแสดงถึงการนำผลงาน  
ที่ได้รับจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศที่มีความ  
ชัดเจนโดยส่งข้อเสนอโครงการ รายละเอียดงบประมาณของโครงการ และตัวชี้วัด (KPI)  
มายังกลุ่มนโยบายการพัฒนาระบบการบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านทาง E-Mail : pommeya11@gmail.com ภายในวันที่  
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้ดำเนินการจัดทำบันทึก  
ข้อตกลงในการดำเนินการวิจัยและดำเนินการจัดสรรงบประมาณต่อไป